

ข่าวดีจ้า ...

ขยายเวลาจ่ายค่าเทอม 1/2559!!!

มหาวิทยาลัย ขยายเวลาชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 **ตั้งแต่วันที่ - 27 พ.ย. 59 จะเริ่มคิดค่าปรับวันละ 20 บาท ตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค. เป็นต้นไป** โดยชำระผ่านธนาคาร



ทั้งนี้ หากเลยกำหนดวันดังกล่าว ให้รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภายในวันอาทิตย์ที่ 27 พ.ย. 59 งานการเงิน กองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

*** ธนาคารที่รับชำระเงิน ได้แก่ ธนาคารทหารไทย จำกัด, ธนาคารกรุงไทย จำกัดทุกสาขาทั่วประเทศ

ข่าวจากศึกษาศาสตร์

ในวันนี้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการศึกษาศาสตร์วิชาการ การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ภาพลักษณ์การศึกษาไทย : อดีต ปัจจุบัน อนาคต” เพื่อส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ **ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี และคณะศึกษาศาสตร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.**

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ๑ (Internship I) **ในวันอังคารที่ 6 ก.ย. 59 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม (อาคาร 33) เวลา 08.30 - 16.30 น.**

เปิดระบบทดสอบใช้บริการ



งานเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ่มจ้า!!! ขณะนี้ **ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 29 ชั้น 5** เริ่มเปิดระบบทดสอบการใช้บริการตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป และจะเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ **ในวันที่ 9 ก.ย. 59**

*****ทั้งนี้เปิดบริการ วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 19.30 น. และวันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.**



ทำบัตร น.ศ.

ภาพบรรยากาศการนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชาย-หญิงแต่ละคณะ กำลังเข้าคิวทำบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งให้บริการและอำนวยความสะดวกโดยทีมบุคลากรจากงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 28 เมื่อเร็ว ๆ นี้

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศจากรายวัน-รายสัปดาห์-ภาพข่าวกิจกรรม

ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้ที่ เว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์ <http://teacher.chandra.ac.th/pr/>

**ห้ามพลาด!!!
 จันทรา สตรีท...**



สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ ร่วมงาน “จันทรา สตรีท ว้าว ว้าว ว้าว” ภายในงานมีกิจกรรมถ่ายรูปชิงรางวัล เล่นเกมส์สนุก ๆ พร้อมฟังดนตรีโฟล์คซอง และจับจ่ายซื้อสินค้ามือ 1 และมือ 2 ในบรรยากาศสุดสตรีท และช้อปปิ้ง ชิม ชิลอาหารอีกมากมายค่ะ **ในวันที่ 5 ก.ย. นี้ อาคาร 28 ชั้น 1 เวลา 10.00 - 17.00 น.**

มาร่วมพิสูจน์ความสนุกไปกับพวกเรานะคะ รับประกันความสนุกไปกับพวกเราชาวการตลาดค่ะ.

**เรียนมันเหนื่อย
 แต่เชื่อเถอะ...**

คนที่ส่งเราเรียน



น้อยกว่า...
f **สิ่งเล็กๆ** ที่เรียกว่ารัก
 fb.com/Singlelekthemovie

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภาษาจีน ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษธุรกิจ ไปฝึกประสบการณ์ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ ม.หัวเฉียว จำนวน 6 คน และ ม.กว้างซี นอร์มอล จำนวน 6 คน ระหว่างเดือนมกราคม 2560 ถึงมิถุนายน 2560 ระยะเวลา 5 เดือน

ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว ระหว่างมหาวิทยาลัย กับม.หัวเฉียว และ ม.กว้างซี นอร์มอล ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

สนใจขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 ก.ย. 59

ประเมินคุณภาพฯ

คณะกรรมการฯดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีบุคลากรจากสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมในการชี้แจงการตรวจประเมินอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อเร็ว ๆ นี้

